



บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการช้อปปิ้ง



รับคะแนนสะสมซิตี้ รีเวิร์ด 4 เท่า

เมื่อใช้จ่ายทุก 25 บาท ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษี

เงื่อนไข: ทุกการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีทั่วโลกตาม MCC ที่ Visa และ Mastercard กำหนด (MCC Code 5311, 5309)

คะแนนสะสมซิตี้ รีเวิร์ดที่เกิดขึ้น จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ("unit link") ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการนันทนาการทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิติแบงก์ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 ธนาคารจะยกเลิกการให้คะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท ณ วันเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ไม่นับรวมยอดแบ่งจ่าย Citi PayLite

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยสกุลเงินบาทที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท" ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด



รับคะแนนสะสมซิตี้ รีเวิร์ด 2 เท่า

เมื่อใช้จ่ายทุก 25 บาท ในประเทศ และการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เงื่อนไข: คะแนนสะสมซิตี้รีเวิร์ดที่เกิดขึ้น จะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ("unit link") ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการนันทนาการทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิติแบงก์ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 ธนาคารจะยกเลิกการให้คะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท ณ วันเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ทุกยอด จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีเวิร์ด 2 เท่า โดยธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมซิตี้ รีเวิร์ดจากยอดที่เรียกเก็บแต่ละรอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท" ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิติกรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")

ธนาคารยูโอบี เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิติ" โดยมีธนาคารซิติแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิติกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิติ" "Citibank / ซิติแบงก์" "Citigroup / ซิติกรุ๊ป" ดิไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

อภิสถิระระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการช้อปปิ้ง (ต่อ)

รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนถ่ายถอดซื้อ ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข: เฉพาะการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และ เซ็นทรัล ทุกสาขา

รับส่วนลดเพิ่ม 15% เฉพาะการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ หลักที่มีคะแนนเพียงพอต่อการแลกรับส่วนลดเท่านั้น

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข: เฉพาะการใช้จ่ายใน Central Food Hall, Tops Supermarket, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Villa Market และ Foodland Supermarket ไม่รวมการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์และอีวอลล์เก็ต

สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืน 500 บาท/สมาชิกบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ต

เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯ หลักภายใน 60 วันหลังจบเดือนที่ทำรายการโดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี



ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ SUP เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

แบ่งชำระ: 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข: เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก <https://www.citibank.co.th/th/paylite/paylite-all-promo.htm>

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซีทีกรุ๊ปได้อินธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซีดี” โดยมีธนาคารซีดีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซีทีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซีดี” “Citibank / ซีดีแบงก์” “Citigroup / ซีดีกรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

อภิสถิระระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว



บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

เงื่อนไข: เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ต้องการนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการด้วยพร้อมกัน อนุญาตขอลงสลัทธิในการหักจำนวนสลัทธิการเข้าใช้บริการ (2 ครั้งต่อปี) ของบัญชีผู้ถือบัตร

บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 รวม 2 ครั้ง/ปี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)

ท่านสามารถใช้บริการสิทธิประโยชน์นี้ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุณาแสดงบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ พร้อม boarding pass ก่อนเข้าใช้บริการ

ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง หากเกินกว่านั้น ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการกำหนดและ 1 ท่านสามารถเข้ารับบริการได้สูงสุด 2 ครั้ง/ปี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม/การนับสลัทธิในการรับบริการจะถูกลบใหม่ ตามปีปฏิทิน)

ในกรณีที่ท่านรับบริการเกินจากที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการ 1,000 บาท จากบัตรเครดิตของท่าน ในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ท่านใช้บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge

เนื่องจากการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางธนาคารขอสงวนสลัทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักรับรอง Miracle Lounge

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซีทีกรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซีดี” โดยมีธนาคารซีดีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซีทีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซีดี” “Citibank / ซีดีแบงก์” “Citigroup / ซีดีกรุ๊ป” ดิไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

อภิสถิระระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว (ต่อ)



บริการห้องพักรับรองพิเศษ

ณ สนามบินกว่า 1,300 แห่ง ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่านบัตร Priority Pass™

เงื่อนไข: สำหรับรอบเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ที่มียอดใช้จ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไปภายใน 12 เดือน นับตามปีปฏิทิน

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (ไม่รวมผู้ติดตาม) โดยจะได้รับบัตร Priority Pass™ ภายใน 28 ก.พ. ของปีถัดไป

จำกัดยอดใช้จ่ายในหมวด Supermarket/Hypermart (MCC Code 5411,5310) ที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิบริการห้องพักรับรองพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท/หมวด/สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/รอบปีปฏิทิน

ยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การชำระค่าภาษี (Tax) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่า ไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการ ผ่านซีที ออนไลน์ การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนเงินภาษี ในทุกประเภท (Tax Refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทางตามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รายการ Citi PayAll และบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion/FlexiBill/Pay later).

บัตร Priority Pass™ มีอายุ 1 ปีนับจากวันออกบัตร

บัตร Priority Pass™ ที่สมาชิกบัตรฯได้รับจากบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ นั้นจะใช้ได้กับบริการห้องพักรับรองที่อยู่ในสนามบิน หลังจากผ่านด่านการตรวจหนังสือเดินทางเท่านั้น (Airside) ห้องพักรับรอง Co-Working Space ถือว่าเป็นห้องพักรับรอง Landside และไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมจาก Priority Pass™ ของบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

สำหรับการนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการห้องพักรับรองแต่ละแห่ง (Airside) และห้องพักรับรอง Co-Working Space (ทั้งเจ้าของบัตรและผู้ติดตาม) ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางนั้น (Landside) สมาชิกบัตรฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งธนาคารจะทำการเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

จำกัดสิทธิ์ Priority Pass™ 1 บัตร/ท่าน

ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ มากกว่า 1 ใบ ยอดการใช้จ่ายจะถูกนำมาคำนวณรวมกัน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามียอดการใช้จ่ายบนบัตร Citi Premier Visa และ Citi Premier Mastercard ทางธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายทั้ง 2 บัตร มาคำนวณรวมกัน และหากยอดการใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข ทางธนาคารจะดำเนินการออก Priority Pass™ ให้กับลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ มากกว่า 1 ใบ และมีกรใช้จ่ายตามเงื่อนไขบนทั้ง 2 บัตร ลูกค้าจะได้รับบัตร Priority Pass™ เพียง 1 ใบเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซีทีกรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซีที” โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซีทีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซีที” “Citibank / ซีทีแบงก์” “Citigroup / ซีทีกรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์



รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคา 69 บาท/ที่นั่ง

ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอพ

เงื่อนไข: รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศ

จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/เดือน/สมาชิกบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)

จำกัดสิทธิ์ 1,000 ที่นั่ง/เดือน

เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat ในราคาปกติ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67



รับเครื่องดื่ม ฟรี ณ ร้านที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข: สมาชิกบัตรฯสามารถรับเครื่องดื่มได้ฟรีที่ CPS Coffee, DEAN & DELUCA, PAUL, TWG, %ARABICA และ Café Kitsuné ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำกัด 1 แก้ว/สมาชิกบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ

เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเท่านั้น

จำกัดการรับเครื่องดื่มฟรีรวม 8,000 แก้ว/เดือน/รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่คงสถานภาพสมาชิกและแสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้บริการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้อิออนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง



ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ (ต่อ)



รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี **3%**

เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ฟานบัตรฯ ครบทุก 800 บาท

เงื่อนไข:

จำนวนเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายทุก ๆ 800 บาท/เชลล์สลิป และไม่เกิน 1,600 บาท/เชลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก /เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน(รวมบัตรทุกประเภท รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)

เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในรอบ 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน หรือ หากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนนั้น ๆ

ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพสมาชิกบัตร ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น



บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ

ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์, เมกาบางนา และเดอะมอลล์ บางกะปิ

เงื่อนไข:

ธนาคารสงวนสิทธิ์เมื่อที่จอดรถเต็ม

สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมค่าบริการจอดรถ

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่จอดรถสำรองพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสถานภาพสมาชิกและแสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้บริการ

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซีที พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สมาชิกบัตรฯสามารถใช้บริการที่จอดรถสำรองพิเศษตามที่ระบุสำหรับบัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดสถานที่ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซีทีกรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซีที” โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซีทีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซีที” “Citibank / ซีทีแบงก์” “Citigroup / ซีทีกรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว



บัตรเครดิตซีที พรีเมียร์

อภิสถิระระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อปปิ้ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการคุ้มครอง



แพนคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ภายในบ้านและบนท้องถนน

แพนคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไข: สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ

วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า

วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย

ข้อจำกัดในการคุ้มครอง, เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแพนคุ้มครองที่ออก โดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ลีออคตัน วัฒนา อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซีที

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

เงื่อนไข: บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

- บริการช่างซ่อมฉุกเฉิน
- บริการรถยกฉุกเฉิน
- บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ครั้งละ 10 ลิตร

*สงวนสิทธิ์บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมด ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และจะต้องเกิดเหตุบนท้องถนนเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมัน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ หากพบว่าการรถยนต์ลูกค้าที่ใช้บริการไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น

จำกัด 2 ครั้ง/ปี ในวงเงินสูงสุด 1,500 บาท/ครั้ง ให้บริการทั่วประเทศไทย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน

เงื่อนไข: บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

- บริการช่างไฟฟ้า
- บริการซ่อมประปา
- บริการทำกุญแจ
- บริการกำจัดสัตว์มีพิษ ครอบคลุมถึง ฟึ้ง แตน ต่อ งู แมงป่อง ตะขาบ
- บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
- บริการซ่อมหลังคารั่ว

สงวนสิทธิ์การใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 1 ครั้ง/เดือน และจำกัดสูงสุด 2 ครั้ง/ปี ในวงเงินสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น (นนทบุรี, สมุทรปราการ, และปทุมธานี)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซีทีกรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซีที” โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซีทีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซีที” “Citibank / ซีทีแบงก์” “Citigroup / ซีทีกรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว